

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIẾN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2021**

1. Ca mắc Covid-19 liên tục tăng, đề xuất điều trị F0 tại nhà

Trong ngày hôm nay (12/11), số ca mắc Covid-19 tại Đồng Tháp tiếp tục tăng cao, với 383 ca (cao nhất trong những ngày gần đây), trong đó có 124 ca trong cộng đồng. Đáng chú ý, Covid-19 đã len lỏi vào các cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp v.v..

Tại Hội nghị giao ban về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Tháp vào chiều nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn.

Trong đó, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, không được chủ quan lơ là, mặc dù đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 vẫn có khả năng mắc Covid-19 và lây lan mầm bệnh cho người khác; thường xuyên xét nghiệm tầm soát để kịp thời phát hiện và xử lý các ca F0. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Tam Nông nỗ lực kiểm soát dịch bệnh và khôi phục kinh tế

Làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông vào sáng 12/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận những kết quả nổi bật trong thời gian qua, nhất là thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kinh tế hợp tác, phát triển đô thị, du lịch; đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy tính chủ động, đổi mới cách nghĩ, cách làm v.v..

Ông Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh quan điểm thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành những tháng cuối năm đó là phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2021, lấy lợi ích người dân làm mục tiêu quan trọng nhất. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Tham vấn ý kiến về quy định vùng được nuôi chim yến

Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, được xây dựng dựa trên quy định của Luật Chăn nuôi, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

Đa số các sở, ngành tỉnh thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết. Theo dự thảo, khu vực không được phép chăn nuôi (trong đó có chim yến) gồm: Khóm thuộc phường, thị trấn và khóm trung tâm của phường, thị trấn hình thành sau ngày dự thảo nghị quyết này có hiệu lực; khu dân cư theo quy hoạch đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Đồng Tháp nỗ lực để không nâng cấp độ dịch

Gần đây, số bệnh nhân mắc Covid-19 ngày càng tăng, số bệnh nhân hiện đang điều trị là 2.406 ca, đáng chú ý là có 2.337 ca không triệu chứng, triệu chứng nhẹ. Do đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu và lãnh đạo các Tiểu ban cho rằng, cần thiết triển khai áp dụng cách ly các trường hợp F1 tại nhà, nơi lưu trú, trừ các trường hợp không bảo đảm điều kiện theo yêu cầu của ngành y tế thì cách ly y tế tập trung.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất, đối với F0 nên mạnh dạn đề xuất cho điều trị tại nhà theo 04 tiêu chí ngành y tế đề xuất, riêng tiêm vắc xin phải đủ 02 liều. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Tiếp nhận hỗ trợ vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Phố Thị (Thành phố Hồ Chí Minh) đã hỗ trợ 02 gói thiết bị để hoàn thiện trạm y tế lưu động cho tỉnh gồm: Máy đo đường huyết, bình oxy, máy SpO2, máy tạo oxy từ khí trời, máy khí dung, máy hút dịch v.v. trị giá 200 triệu đồng cùng 40 thùng khẩu trang y tế. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Gần 80% dân số Đồng Tháp được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Tính đến ngày 12/11, tỉnh đã tiêm được 1.770.923 liều (tiêm mũi 1: 1.076.760 liều, đạt 79,33% dân số tỉnh; tiêm mũi 2: 694.163 liều, đạt 51,14% dân số tỉnh).

Trong ngày 12/11, Đồng Tháp ghi nhận 383 ca mắc mới (tăng 31 ca so với hôm qua), trong đó có 124 ca trong cộng đồng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Phân bổ 58.500 liều vắc xin Pfizer đợt 26

Bên cạnh phân bổ số lượng vắc xin trên, Tổ Điều phối vắc xin đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thành phố cập nhật thông tin và phối hợp với ngành giáo dục trên địa bàn tổ chức tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer cho đối tượng là học sinh, học viên đang học lớp 12, lớp 11, lớp 10 tại các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên; giáo viên chưa tiêm; người 17 tuổi trên địa bàn. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949